

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

DTAC – อาจจะมาจกจิตวิทยา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ อาจจะไม่มาก หรืออาจจะไม่ใช่ระยะยาวๆ ก็ได้ หากแต่ถ้าก็ถือว่ามีส่วนในเชิงจิตวิทยา ถ้าจะถามว่า จะเอาหุ้นไหนในระยะนี้ ที่อาจจะมียผลพลอยได้เชิงบวก อยู่บ้านกันสักระยะ หยุดการเคลื่อนที่สักระยะ... แต่เราก็ยังไม่ขาดการติดต่อกัน เรายังสามารถคุยกันได้ หรือ เรายังสามารถทำงานกันได้... แต่ก็มีส่วนที่จำเป็นจริงๆ ไม่สามารถจะหยุดงานได้ ไม่สามารถจะทำงานอยู่บ้านได้จริงๆ เป็นหน่วยงานที่สำคัญจริงๆ ขององค์กร เหนือเมฆก็เอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ครับ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่ง... แล้วจริงๆ เหนือเมฆก็ไม่อยากจะทำอะไรถึงบุคคลที่ทำได้ หรือ สามารถที่จะช่วยกันได้แบบคนละไม้คนละมือ แต่ไม่ยอมจะทำ หรือ ไม่คิดจะช่วยกันเลย แม้จะบอกว่า ตัวเองไม่ติดเชื่อ ตัวเองมีความแข็งแรง ตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่ที่เราทำงานนั้น ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย เหนือเมฆว่านั่นคือการประมาทอย่างหนึ่งนะครับ... แต่เอาเถอะครับ บางทีเราก็อาจไม่รู้สาเหตุหรือความจำเป็นจริงๆ ของเขาก็ได้ แต่ถ้าใครช่วยกันได้ ก็ช่วยกันไปก่อนสักระยะนะครับ ทำได้ก็ควรทำ หยุดเคลื่อนที่เคลื่อนตัวได้ ก็ควรหยุด... วงการหุ้น หรือวงการตลาดหลักทรัพย์ เรา ก็รู้กันอยู่แล้วว่า ตลาดหุ้นมันไม่หนีไปไหน หรือ ตายจากเราไปไหน ลูกค้ายิ่งสั่งซื้อหุ้นทางบ้านด้วยโทรศัพท์ก็ได้ ไม่จำเป็น ต้องไปห้องค้า เจ้าหน้าที่การตลาด หรือ IC. ทุกท่าน รับคำสั่งได้ทุกคำสั่ง แม้ว่าเขาจะอยู่ที่บ้าน ก็ยังรับได้ และ IC. บางท่านจำเป็นอยู่ที่ทำงาน ก็รับคำสั่งท่านได้... และ บทวิเคราะห์ที่ทำจากที่บ้าน ท่านก็ยังได้เช่นกัน

ดูตามเกม... บางครั้ง ก็อยากจะเอ่ยเหมือนกันว่า หุ้นหลายตัว ลงมาลึกมาก ๆ จนน่าเก็บแบบถ้อยยาวๆ กันเลยนะ หรือ ยิ่งถ้าตัวไหน มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องด้วยแล้ว เกมแบบนี้ นานๆ จะมาให้คะแนนรับ : ... 38.0-37.0 หรือ ไม่ควรต่ำกว่า 35.0 ก็มองยาวได้
เป้าหมาย : ... 40.0 เป็นต้นระยะสั้น หากยืนได้ มองกันที่ 45.0 ต่อ

Price Chart...(DTAC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DTAC... ก็เหมือนเดิมจนครับ เป้าหมายหรือแนวต้านที่ให้ไว้เนั้นั้น จะเป็นแนวต้านระยะสั้นๆ หรือ สำหรับคนที่อยากเล่นถึงกำไรเป็นรอบๆ เท่านั้น แต่หากว่าจะมองยาวๆ ก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับ หุ้นหลายตัว ที่เป็นหุ้นใหญ่ๆ พื้นฐานยังน่าสนใจ แถมยังมีปันผลมาอย่างต่อเนื่อง ที่ท่านอยากได้แบบลงทุนจริงหรือถ้อยยาวๆ มีอีกหลายๆ ตัวนะครับ ไม่ใช่เฉพาะหุ้น DTAC ก็ได้... แต่ด้วยสัญญาณของ DTAC อาจจะยังพอเก็งกำไรระยะสั้นได้ด้วยเนั้น เหนือเมฆก็เลยเอามาเข้าทำเนียบบาดตาเซียน โดยการเก็งกำไรเนั้น ราคาจะต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 35.0 ก่อนด้วยนะครับ โอกาสของการเก็งกำไร จะยังเปิดให้ทำได้